



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๓๓

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด  
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล  
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โดยทีม CDCU หรือทีม SRRT ดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้เป็นทีม Mini CDCU เพื่อความรวดเร็วในการลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรค	- สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการวางแผนระบบการรักษา และการบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ	- รพ.ทุกแห่ง
๓	ให้ทุกอำเภอดำเนินการ Sentinel Surveillance ในกลุ่ม ๑๒ Setting และ mapping ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดทำ COVID Free Setting ใน Setting ที่มีประชาชนไปใช้บริการ เป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด หากไม่พบการระบาด ให้ดำเนินการตรวจ ATK ทุก ๓ เดือน และหากดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting ได้ตามมาตรฐาน จะพิจารณามอบใบประกาศรับรอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เข้าร่วม Setting นั้นๆ และให้ปฏิบัติงานเชื่อมโยงบูรณาการกับส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ยั่งยืน และจะส่งมอบความรับผิดชอบให้พื้นที่ดำเนินการต่อไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	ให้กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) ดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้การปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ห้ามจำหน่ายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี) เป็นต้น และแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	- กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)
๕	ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการเร่งค้นหากำลังแรงงานต่างด้าว (ทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมาย) เพื่อฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ให้คงเหลือในคลังน้อยที่สุดโดยใช้คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบทีม กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG) ประสานหน่วยงานของกระทรวงแรงงานทุกหน่วย ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)
๖	ให้ทุกอำเภอจัดทำแผนการให้บริการฉีดวัคซีน โดยการจัดทำ White list เพื่อดำเนินการเร่งฉีดวัคซีน AstraZeneca ที่ครบกำหนดหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม จำนวน ๘๖,๐๗๐ โดส เป็นเข็ม ๓ ในกลุ่มที่ต้องฉีดเข็ม ๓ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ให้หมด เพื่อไม่ให้วัคซีนหมดอายุ และมอบผู้บริหารทุกหน่วยงาน และรองนายแพทย์สาธารณสุข จำนวน ๖ ทีม กำกับการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - รองนายแพทย์สาธารณสุข จำนวน ๖ ทีม



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



๖๘๑.๖๕